

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số /BYT-BMTE  
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ phá thai và xử lý chất thải y tế nguy hại trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây trên một số báo điện tử và trang mạng xã hội liên tục đăng các bài phản ánh về sự việc các nhóm thiện nguyện ở nhiều tỉnh, thành phố “*tổ chức thu gom xác thai nhi từ các phòng khám tư nhân, các bệnh viện để mai táng*”. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng nhận được công văn của Bệnh viện Nhi Trung ương phản ánh có nhiều trẻ sơ sinh còn sống được các nhóm thiện nguyện thu nhận được từ các cơ sở phá thai đưa đến bệnh viện điều trị, nuôi dưỡng. Những thông tin nói trên cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về phạm vi cung cấp dịch vụ cũng như quy định về việc xử lý chất thải y tế nguy hại tại một số cơ sở y tế.

Để đảm bảo an toàn trong cung cấp dịch vụ phá thai và bảo vệ môi trường, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/ thành phố:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các cơ sở y tế, người hành nghề y, được những quy định của pháp luật về phạm vi hành nghề và xử lý chất thải y tế;
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn, bao gồm cả các cơ sở trong và ngoài công lập, đảm bảo thực hiện đúng phạm vi chuyên môn đã được phê duyệt và tuân thủ đầy đủ các quy định về xử lý chất thải y tế nguy hại;
3. Kiên quyết xử lý triệt để các đơn vị, cá nhân phá thai bất hợp pháp, phá thai vượt phạm vi chuyên môn được phê duyệt và không tuân thủ đúng quy định về xử lý chất thải y tế.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 31/07/2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng (để b/c);
- Cục QLKCB, Cục QLMTYT (để phối hợp), Th tra Bộ (để phối hợp);
- Vụ TT-TĐ khen thưởng (để biết);
- Các BV: Phụ Sản TW, Phụ Sản HN; Phụ Sản Nhi ĐN, Từ Dũ, Hùng Vương-Tp. HCM (để CĐT);
- Bệnh viện Nhi TW (để biết);
- Lưu VT, BM-TE (DHN 15).

**TL.BỘ TRƯỞNG**  
**KT.VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**

**Đình Anh Tuấn**

<https://www.baogiaothong.vn/da-lam-ro-vu-cat-giau-1300-thai-nhi-trong-tu-dong-lanh-o-ha-dong-d509026.html>

## **Đã làm rõ vụ cất giấu 1.300 thai nhi trong tủ đông lạnh ở Hà Đông**

Văn Huế

hue.luu@baogiaothong.vn

29/05/2021 08:56

**Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bước đầu làm rõ, vụ cất giấu 1.300 thai nhi trong tủ lạnh là việc làm thiện nguyện, không có dấu hiệu hình sự.**

Ngày 29/5, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thông tin, bước đầu đã làm rõ vụ cất giấu 1.300 thai nhi trong tủ lạnh là việc làm thiện nguyện.

Bước đầu cơ quan công an xác định không có dấu hiệu **hình sự** trong vụ việc này, việc làm của nhóm tình nguyện viên cất giấu 1.300 thai nhi này thật sự là việc thiện. Tuy nhiên, công an đang xem xét yếu tố gây ảnh hưởng tới môi trường để tiếp tục xử lý.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về hành động của 1 nhóm thanh niên khoảng 5-6 người thường xuyên đi nhặt xác thai nhi về cất giấu trong tủ lạnh tại 1 khu nhà trọ ở phường Phú Lãm, Công an quận Hà Đông đã kiểm tra khu nhà trọ, phát hiện có 1.300 thai nhi được bảo quản trong tủ đông lạnh.

Sau khi lấy lời khai được biết, nhóm thanh niên trên thường đi các phòng khám tư nhân, các bệnh viện thu gom xác thai nhi bị vứt bỏ rồi đem đi hậu táng ở các nghĩa trang thai nhi tại tỉnh Nam Định, huyện Thanh Oai, Sóc Sơn (Hà Nội).

Do vị trí các nghĩa trang thai nhi nằm ở xa, thời gian gần đây, nhóm thiện nguyện lại thu gom được nhiều xác thai nhi nên phải bảo quản thi hài bằng tủ đông lạnh rồi chuyển đi hậu táng sau.

Hiện Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

<https://baomoi.com/tu-vu-1-300-xac-thai-nhi-trong-tu-lanh-chuyen-nhung-nguoi-la-kha-nghi/c/39016039.epi>

## Từ vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Chuyện những 'người lạ khả nghi'



30/05/21 14:28 GMT+736 liên quanGốc

Đêm muộn, sáng sớm lại có người lạ đứng canh chùng trước cửa phòng khám phá thai, sau đó chính người đó đem chiếc túi màu đen lẳng lặng rời đi... Việc ít người biết nên đương nhiên nảy sinh những hoài nghi đồn đoán

0:00/0:00



Nữ miền Bắc

Trao đổi với PV về vụ việc 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh ở Hà Nội, anh M.N (44 tuổi, quê ở Ninh Bình, hiện đang sinh sống và công tác tại Hà Nội) cho biết, đa số nghĩa trang các giáo xứ đều có một khu vực dành cho các linh hồn mồ côi (tức là những người chết không có người thân) và một khu dành cho các thai nhi.



*Những thai nhi được các tình nguyện viên thu gom.*

“Tôi là một tình nguyện viên từng tham gia nhóm thiện nguyện đi nhặt xác thai nhi.

Mỗi một con người đều có một sứ mệnh của mình, bản thân tôi là một người theo đạo, có nhiệm vụ bảo vệ sự sống theo giáo lý như là cấm phá thai và biết kính trọng sự sống, vì vậy việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện”, anh M.N chia sẻ.

“Thường các giáo xứ, giáo hội từ lâu đã có những hội nhóm như vậy, họ vận động không phá thai. Nếu ai thấy xác thai nhi đưa về có thể không làm lễ luôn mà có nơi bảo quản để làm chung với các thai nhi khác sau đó”.

## *Sau khi thu lượm về xác thai nhi sẽ được tắm rửa và bảo quản*

“Hiện nay cũng có một số hội nhóm tự phát tương tự quy tụ tình nguyện viên, một người đứng ra đài thọ cho một số người là sinh viên để họ làm việc này”, anh M.N chia sẻ thêm.

Theo anh M.N, đa số những người làm thiện nguyện đều có tấm lòng đối với trẻ thơ và mỗi lần thu lượm xác thai nhi như này, cần bao nhiêu nến, nhang thì họ có thể đóng góp cùng với sự đóng góp của một số tấm lòng hảo tâm khác để mua đồ khâm niệm, sành quách, hương, nến... Ví dụ 1 tháng có 1 lần chuyển về nghĩa trang làm lễ, mỗi lần làm chung cho khoảng 1.000 thai nhi. Sau đó tiến hành chôn cất tập thể.

“Có những người đã từng phá thai, sau không biết con mình đi đâu. Nhưng sau khi họ đọc trên mạng thấy có nhóm bảo vệ sự sống, họ nghĩ có thể con mình cũng được nhóm này thu gom.

Họ cũng nghĩ phần máu thịt con mình có thể về đến nghĩa trang đấy rồi. Chính vì vậy, có một số người về nghĩa trang, khóc lóc, ân hận... Từ đó, những người này cũng quyên góp và gửi ít lễ bằng tiền vài trăm ngàn đồng cho nhóm thiện nguyện như chúng tôi mua hoa quả, nhang, nến... để làm lễ khâm liệm cho các sinh linh không may khác”, anh M.N tâm sự.

Cũng theo anh M.N, chính vì việc đặc thù như vậy nên trên thực tế đã nảy sinh những hoài nghi đồn đoán.

Chẳng ai hiểu tại sao đêm muộn, sáng sớm lại có người lạ canh chừng trước cửa phòng khám phá thai, sau đó chính người này đem chiếc túi màu đen lẳng lặng rời đi.

"Họ mang thai nhi đem đi bán, hay lấy nội tạng", đó là một trong những hoài nghi phổ biến nhất. Cơ quan chức năng từng vào cuộc điều tra làm rõ "đường đi" của rác thải y tế của một số phòng khám có dịch vụ phá thai ở Hà Nội. Một số cơ sở đã bị xử phạt hành chính, thậm chí có những phòng khám bị rút giấy phép vì không được phép làm các thủ thuật phá thai tại phòng khám tư....

**Tân Trường**